

จุฬาลงกรณ์ฯแชมป์ 'กรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว'

ฯพณฯ องคมนตรีอำพล เสนาณรงค์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ "กรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2555 ซึ่งปีนี้ผลปรากฏว่านักศึกษาจากทีมชาล้งไทยหัวใจพัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคว้ารางวัลชนะเลิศรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



นายวรวิทย์ ฉันทวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ผลการตัดสินจากคณะกรรมการมีมติให้ทีมชาล้งไทยหัวใจพัฒนา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการศึกษาดูงานต่างประเทศ พร้อมรับทุนการศึกษาสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีมท่าเสาบ้านแฮะ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมตะเบงมาจ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับหัวใจสำคัญของโครงการกรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว คือ การส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำแนวทางการเรียนรู้ที่พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการทำการกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งน่าประทับใจมากที่สุดที่นักศึกษาไม่เพียงเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงแต่ยังสามารถนำไปใช้ได้จริงๆ สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ได้แก่ น.ส.ราชนิชา พุทธิธนาธร น.ส.อภิษฐา กอวัฒนา น.ส.ชมน คัลลังสุภาวิพัฒน์ น.ส.ชลธิชา อุณาภิษฐ์ และนายสุรพัชร บำรุงสุข นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รวมกลุ่มกันทำโครงการ ชาล้งไทยหัวใจพัฒนา เพิ่มคุณค่าสู่ชีวิตที่ยั่งยืน โดยน้องๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของอาชีพชาล้ง จึงได้มุ่งเน้นโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ที่ถูกสังคมละเลย ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเข้าไปพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังได้ส่งเสริมและสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในชุมชน เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม ผ่านการกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เข้าไปพัฒนากองทุนและระบบการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบระเบียบ มีความถูกต้องมากขึ้น

น.ส.ราชนิชา พุทธิธนาธร หัวหน้าทีม กล่าวว่า ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้รางวัลชนะเลิศ เพราะคิดแค่เข้าไปทำโครงการนี้เพื่อต้องการให้ชุมชนและชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราทำเต็มที่ในทุกโครงการที่เข้าไปทำ ไม่หวังอะไรอีก แต่ทำเต็มที่ พอได้รางวัลชนะเลิศ ก็ดีใจ ดีใจ และภูมิใจมาก ที่ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนโครงการได้รับรางวัลชนะเลิศ

"จุดเด่นของโครงการคือการนำปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป แต่ว่าคนส่วนมากอาจจะมองข้ามไป คือเอาเรื่องสังคมเมืองมาเล่น โดยเฉพาะเรื่องของอาชีพคนขับชาล้งเก็บขยะ หนูคิดว่าโครงการพวกหนูอาจจะจับต้องยาก และวัดผลยาก แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จุดประกายให้คนในสังคมเห็นถึงปัญหาแล้วสามารถรับรู้และช่วยกันพัฒนาแก้ไขต่อไปได้ คิดว่ากระจายได้มากกว่าการมุ่งเน้นแค่การพัฒนาแค่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะ"